



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ สำนักโฆษก</p>	<p>ผลงานปีที่ 4 ของรัฐบาล</p> <p>-เสนอข่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานปีที่ 4 ของรัฐบาล เป้าหมายการทำงานเดินทาง 6 ยุทธศาสตร์ชาติ สร้างประเทศเข้มแข็ง มุ่งสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน โดยระบบสาธารณสุขอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนไทย ได้แก่ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขยายสิทธิการรักษา เช่น เพิ่มสิทธิฉีดวัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน ไข้ถึงยาราคาแพง 11 รายการ เช่น ยารักษามะเร็ง ยาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง เพิ่มงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จาก 153,152 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 181,584 ล้านบาท ในปี 2562 ยกกระดับบริการสาธารณสุข “คลินิกหมอครอบครัว” เพิ่มค่าพยาบาลอส.เป็น 1,000 บาท รวมทั้งนโยบาย UCEP ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารับการรักษาที่รพ.รัฐหรือเอกชนที่ใกล้ที่สุด ใน 72 ชั่วโมงแรก โดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล</p>
<p>ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า</p> <p>มติชน</p>	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพสวมหน้ากากอนามัยในใจส่วนตัว พร้อมข้อความแสดงความห่วงใยต่อปัญหาฝุ่นพิษ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ว่า ที่ LA มีมาตรการควบคุมรถยนต์และพลังงานรถยนต์ที่ใช้ ส่วนที่ประเทศจีนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถไฮบริด และย้ายโรงงานอุตสาหกรรมไปอยู่ไกลเมือง นอกจากนี้ จีนและฮ่องกงยังมี Tower เป็นเครื่องกรองอากาศยักษ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำจัดมลพิษได้ภายในหนึ่งวัน ภายใน 10 ตารางกิโลเมตร</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ค่าฝุ่นอยู่ระหว่าง 43 - 77 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์เรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ว่า ได้แก้ไขปัญหาในระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เร่งคืนพื้นผิวจราจร ควบคุมการเผาในที่โล่ง ตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนน แต่สถานการณ์ไม่คลี่คลาย เพราะรถเครื่องยนต์ดีเซลส่วนบุคคลในกทม.และปริมณฑลมีมาก ประกอบกับไม่มีการถ่ายเทของอากาศ จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเดินทางเข้ามาในกทม. และปริมณฑลเท่าที่จำเป็น หรือเลือกใช้จักรยานกว่าจะคลี่คลาย สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว จะต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงกันทุกระบบ ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ปรับปรุงมาตรฐานไอเสียรถยนต์ เพิ่มสถานีบริการน้ำมันที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมและผลักดันการใช้รถยนต์ที่ไม่ก่อ PM 2.5 อาทิ รถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลการประชุมพิจารณามาตรการแก้ไข ปัญหา PM2.5 จากยานพาหนะในกทม.และปริมณฑล ว่า ระยะเร่งด่วน คือ 1.ห้ามรถยนต์ที่มีมลพิษสูงวิ่งเข้าพื้นที่ กทม.ชั้นกลางและชั้นนอก 2.เร่งรัดให้นำน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำกว่า 10 ppm (เทียบเท่า EURO 5) มาจำหน่ายใน กทม.และปริมณฑล 3.ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน และขอความร่วมมือบริษัทเอกชนให้ทำงานที่บ้านเช่นเดียวกัน 4.เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี และ 5.เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์และการห้ามใช้ ส่วนระยะกลางและระยะยาว คือ 1.ปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีกำมะถันไม่เกิน 10 ppm 2.ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 6 3.ปรับปรุงค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปีให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ WHO 4.เร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสาร ขสมก.ให้เป็นรถยนต์ที่มีมลพิษต่ำ 5.ปรับปรุงวิธีการและระยะเวลาการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี 6.ควบคุมการนำเครื่องยนต์ใช้แล้วมาเปลี่ยนแทนเครื่องยนต์เก่าในรถยนต์ และ 7.ศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้ง Diesel Particulate Filter ในรถยนต์ใช้งาน ทั้งนี้ จะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งจะประชุมนัดพิเศษ วันที่ 4 ก.พ.นี้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยว่า โดรนยังคงบินขึ้นฉีดละอองน้ำต่อเนื่อง ไม่มีกำหนดยกเลิก และวันนี้ปริมาณฝุ่นลดลง ส่วนการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัด กทม.ต้องติดตามสถานการณ์วันต่อวัน</p> <p>-เสนอข่าว นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการของกสม.ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝุ่นพิษ แจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ. โดยรายงานหลักฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ผู้บังคับบัญชากำหนด และแนบรายงานผลการปฏิบัติงาน รายวัน ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคาร ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม อนุญาตให้พนักงานและลูกจ้างที่ ตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ รวมถึงผู้ที่มีบุตรแต่ไม่มีคนดูแลเนื่องจากโรงเรียนปิด ที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตกทม.และปริมณฑลทำงานที่บ้านได้</p>
ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ Thai PBS ช่อง 3 สำนักข่าวไทย, ช่อง 9,NBT	<p>ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า หากยังมีปัญหา ต่อเนื่องอีก 1-2 เดือน จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างหนัก อาจเหมือนกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกที่ผ่านมา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในเขตกทม.และปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษคาดว่าพฤษภาคมนี้ปริมาณ PM 2.5 มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ ซึ่งมาจากประชาชน สื่อมลพิษ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดำเนินมาตรการในการบรรเทา สถานการณ์อย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลด กิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นต่อเนื่อง ได้ส่งทีมปฏิบัติการกรมอนามัยแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นและให้ความรู้ในการดูแล สุขภาพแก่ประชาชน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมรณรงค์กับทีมข่าวที่ชวยละลายทรัพย์ สนับสนุนหน้ากากอนามัย ให้สำนักการศึกษา กทม. 5,000 ชิ้น และสนับสนุนแผ่นพับความรู้ให้ สำนักอนามัย กทม. รวมทั้งให้รพ.ในสังกัดใน กทม.และปริมณฑลเปิดหน่วยคัดกรองโรคภูมิแพ้จากฝุ่นละออง สำหรับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ขอให้ประเมิน สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ว่าอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ และไม่แนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นขณะ วิ่ง เพราะจะต้องใช้แรงในการหายใจเพิ่มขึ้น ร่างกายเหนื่อยมากขึ้น สำหรับโครงการวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ของ กรมการแพทย์ ในวันที่ 3 ก.พ. 2562 ได้เลื่อนการวิ่งที่สนามพุทธมณฑล จ.นครปฐม และสระเก็บน้ำพระรามเก้า อ. ัญบุรี จ.ปทุมธานี ออกไปก่อน</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีการสวมหน้ากากขณะวิ่งออกกำลังกาย โดยเฉพาะภาพ ตูน บอดี้สแลม สวมหน้ากากอนามัยวิ่ง ว่า ไม่แนะนำ เพราะเวลาวิ่งการหายใจจะเร็วขึ้นและถี่ขึ้น การ หายใจผ่านหน้ากากยากมากขึ้น ทำให้เหนื่อยง่าย เป็นการกดดันร่างกายเกินไป ควรตรวจสอบสถานการณ์ หากออก กำลังกายกลางแจ้งไม่ได้ต้องหลีกเลี่ยง ยิ่งผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงมาก ควรงดกิจกรรมภายนอกตัวอาคารเลยดีที่สุด</p> <p>ด้าน กรมการแพทย์ได้ออกแถลงการณ์เลื่อนกิจกรรมวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง สนามพุทธมณฑล จ.นครปฐม และสระเก็บน้ำพระราม 9 อ.ัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันที่ 3 ก.พ. จนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้น ส่วนอีก 6 จังหวัดยังคง จัดกิจกรรมวิ่งตามเดิม</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลกระทบด้านสุขภาพของฝุ่น PM 2.5 ระยะสั้น คือ ระคายเคืองจมูกและดวงตา ส่วนระยะยาวจะกระทบกับระบบทางเดินหายใจ, โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงกระทบต่อพัฒนาการของเด็กทั้งที่อยู่ในครรภ์และเด็กเล็ก</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาฯ ร่วมกับกรมอนามัย จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย N95 ครั้งที่ 2 ณ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้าง ในกทม.และปริมณฑล 14 สาขา มีประชาชนเดินทางมารับหน้ากากจำนวนมาก</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว กรมอนามัย ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมกันลงพื้นที่ย่านชวยละลายทรัพย์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ รมรงค์แจกหน้ากากอนามัย N95</p>
ข่าวสด แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว สมาชิกผู้ประกอบการโรงโม่ 20 โรง ใน จ.ราชบุรี หยุดการเผาโม่ 5 วัน ตามที่จังหวัดขอความร่วมมือ มา หลังจากนั้น ผู้ว่าฯ ให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงบประมาณในการสร้างเครื่องกำจัดควัน</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี สั่งหยุดการเผาในพื้นที่ 7-10 วัน เพื่อลดค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่</p>
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ในนามสมาคมฯ ว่า ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง แต่นายกรัฐมนตรีไม่มีศักยภาพในการแก้ไข ปัญหา ดังนั้น ประชาชนที่ได้รับความเสียหายและเจ็บป่วยจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ของนายกฯ มีสิทธิยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายกับนายกฯ ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	-เสนอข่าว ดร.ธนภุต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊กเสนอให้ผู้ว่าฯ กทม. และและผู้ว่าฯ จังหวัดที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ในการออกคำสั่ง สั่งการ และกำหนดแผนการและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อเสริมกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น และลดขั้นตอนในการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	คำรักษา รพ.เอกชน -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีส่นับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการทำรายละเอียด หลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยสามารถนำไปส่งยาจากแพทย์ไปซื้อจากร้านขายยาได้ ว่า คณะกรรมการสถานพยาบาลจะประชุมในวันที่ 14 ก.พ.นี้ เพื่อพิจารณาปรับแก้ประกาศ ซึ่งสมาคมรพ.เอกชนระบุว่า หากไปซื้อจากร้านขายยา ทางรพ.จะไม่สามารถรับผิดชอบผู้ป่วยได้ เพราะไม่ทราบว่าร้านขายยาจ่ายยาแบบใด มาตรฐานเป็นอย่างไร เพื่อป้องกันผลกระทบจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อาจจะมีมาตรการให้แพทย์และผู้ป่วยพูดคุยให้เข้าใจกันก่อน และอีกส่วนหนึ่งคือการทำให้ร้านขายยามีคุณภาพ ส่วนเรื่องการกำกับคำรักษาผู้ป่วยอาการอยู่ในระดับสีเขียว สีเหลืองนั้น มี สพฉ.เป็นผู้พิจารณา
มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ มติชน เดลินิวส์ ทีมข่าวเฉพาะกิจ	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรที่มีสารสกัดจากกัญชา หรือมีสารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบไปยังผู้ยื่นคำขอแล้วตั้งแต่ 29 ม.ค.-1 ก.พ. 2562 รวม 7 คำขอ ทำให้คำขอจดสิทธิบัตรกัญชาที่มีปัญหาทั้ง 13 คำขอ หลุดพ้นจากระบบการยื่นจดสิทธิบัตร น.ส.ชุตินา บุนนยะประภัศร รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ขอให้ทุกคนเลิกกังวลในประเด็นการยื่นจดสิทธิบัตรกัญชา เพราะมีการยกเลิกทั้งหมดแล้ว เมื่อพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่ปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์มีผลบังคับใช้ ก็เริ่มยื่นจดสิทธิบัตรได้ -เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า มี 4 เรื่องสำคัญที่ต้องจับตาคือ 1.บริษัทที่ถูกแจ้งยกเลิกคำขอมสิทธิบัตรกรณีภายใน 60 วัน 2.บริษัทดังกล่าวและบริษัทอื่น ๆ สามารถยื่นคำขอได้ใหม่อีกครั้งหลัง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับปรับปรุงแก้ไขมีผลบังคับใช้ ซึ่งต้องตรวจสอบว่านำการประดิษฐ์เดิมมาสวมรอยเป็นการประดิษฐ์ใหม่หรือไม่ 3.กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เมื่อมีการยื่นคำขอใหม่และขัดต่อมาตรา 9 ต้องปฏิเสธคำขอตั้งแต่ต้น และ 4.ต้องเร่งวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการแพทย์และอื่น ๆ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ เพื่อไม่ให้มีการผูกขาด ด้าน น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า เบื้องต้นพบว่ามีกรยกเลิกคำขอ 10 ฉบับ อีก 3 ฉบับละทิ้งไปเอง แต่ก่อนหน้านั้น รมช.พาณิชย์เคยแถลงว่ามี 33 ฉบับ ม.รังสิตกำลังรวบรวมข้อมูลว่าต้องยกเลิกด้วยหรือไม่ ที่น่าห่วงคือคำสั่ง ม.44 ข้อ 5 ระบุว่า ยกเลิกความใน ม.30 ซึ่งหมายถึงให้แก้ไข ม.30 ใน พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ โดยกฎหมายเดิมยกเลิกได้ หากคำขอขัดกฎหมาย แต่ประกาศนี้ก็กลับให้กรมทรัพย์สินทางปัญญารอจนกว่าบริษัทจะยื่นตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นปัญหากับสิทธิบัตรอื่น ๆ ในอนาคต ดังนั้น จะร้องประเด็นนี้ไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ -เสนอรายงาน ว่า การแก้ปัญหากัญชากลายเป็นประเด็นทางสังคม และยิ่งหัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตาม ม.44 ปลดล็อกกัญชา ทำให้สงสัยว่าเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่
ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	ตรวจสอบคลินิกพล.ต.ท.คำรณวิทย์ -เสนอข่าว พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต ผบ.ช.น. กล่าวถึงกรณีถูกตรวจสอบคลินิก มีข้อสงสัยว่ามีใครสั่งให้มาตรวจหรือไม่ เพราะที่ผ่านมากลินิกประกอบการอย่างถูกต้องตามกระบวนการ และมีเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจประจำทุกปี ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่แจ้งผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ วิธีการรักษาจะใช้ใบมีดโกนหักปลายแหลมสะกิดจุดที่คันใช้ต้องการรักษา และใช้กระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กตีกับยาจีน 15 ชนิด ตูดไขมันและเลือดเสียออก เพื่อให้เลือดใหม่ไปเลี้ยงร่างกาย ระบบการไหลเวียนโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น เป็นศาสตร์แผนจีนผสมกรีซ
มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ สวท.,สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9,NBT	เทศกาลตรุษจีน -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวภายหลังแถลงข่าว “สธ.ชวนคนไทย อิ่มบุญ ปลอดภัย ปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน ปี 2562” ว่า ขณะนี้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มากขึ้น โดยจากการสำรวจของกรมอนามัย พบพฤติกรรมการใช้รูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทองเปลี่ยนไป โดยใช้รูปเทียนขนาดเล็กที่มีการเผาไหม้น้อย ก่อมลพิษน้อย หรือดับรูปเทียนเร็วขึ้น ส่วนการเตรียมอาหารเครื่องเซ่นไหว้ ให้ยึดหลัก 8 กระบวนท่า เลือก ล้าง ปรง ไห้ ลด เก็บ อุ่น กิน เพื่อให้เนื้อสัตว์และผักผลยังคงคุณภาพ ไม่ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p>อูจจาระร่วง อาหารไหว้ที่ปรุงสุกควรรับประทานให้หมดภายใน 3-5 วัน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเลือก ซื้ออาหารไหว้ เนื้อสัตว์ประเภท เป็ด ไก่ หมูดิบ ต้องมีสภาพปกติ เนื้อแน่น ไม่ชืดหรือมีจ้ำเขียว ผิวตึง ไม่มีกลิ่นผิดปกติ ผักและผลไม้ สะอาด ไม่มี คราบดินหรือคราบขาวของสารกำจัดศัตรูพืช เลือกขนมน้ำไม่ฉูดฉาด มีกลิ่นและรสปกติ บรรจุในภาชนะที่สะอาด อาหารปรุงเสร็จ เช่น ไก่ต้ม เป็ดต้ม หมูต้ม มีเนื้อแน่น สีสดสม่ำเสมอ ไม่มีกลิ่นผิดปกติ ล้างให้สะอาดทั่วถึง ส่วนผัก ผลไม้ ควรล้างให้สะอาดด้วยวิธีที่จะลดสารพิษตกค้างจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช</p>
ไทยโพสต์	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอสุภี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ ประธานมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันยู ทักษ์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ไม่ได้ลดการสูบบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ และเลิกสูบ บุหรี่ยากขึ้น ไม่ได้ช่วยลดปริมาณการบริโภคยาสูบในประชากรโดยรวม งานวิจัยทั่วโลกยอมรับว่าควันจากบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สารนิโคตินในปัสสาวะของคนที่ไม่สูบแต่อยู่ร่วมกับคนสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณสูงกว่าสภาวะ ปกติ ไม่ต่างจากการอยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่มวน</p> <p>ดร.พญ.เริงฤดี ปธนวิช ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า บ. ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งเป้าเยาวชน ดึงดูดด้วยกลิ่น สี ทำแบบใช้แล้วทิ้ง พกสะดวกไม่ต้องเติมน้ำยา เด็กไทยติดบุหรี่ ไฟฟ้าหลักหมื่น หน่วยงานและภาคีต้องเฝ้าระวัง ต่อสู้เพื่อรักษาเด็กและเยาวชนอนาคตของชาติ</p> <p>นายวิวัฒน์ อยู่สบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า ต้อง เผยแพร่ข้อมูลให้เยาวชนรู้ทันกลุ่มธุรกิจ และต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและสกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้า</p>
ไทยโพสต์	<p>มาตรการของบุหรี่แบบเรียบ</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เห็นชอบร่างประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์ แรต พ.ศ.2561 มีการเปลี่ยนชุดภาพคำเตือนพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบบนซองบุหรี่ซิการ์ชุดใหม่ รวมทั้ง กำหนดให้ซองบุหรี่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ถือเป็นประเทศแรกของทวีปเอเชีย และเป็นประเทศที่ 11 ของโลก ที่ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติข้อ 11 ว่าด้วยการควบคุมหีบห่อ สินค้ายาสูบ และข้อ 13 การห้ามโฆษณาสินค้ายาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) และนอกจากตำรวจ เปรียบเทียบปรับได้ ระเบียบฉบับนี้ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นสามารถเปรียบเทียบปรับได้โดยไม่ต้องส่งฟ้องศาล ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
ไทยรัฐ	<p>ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวในต่างประเทศพบ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยเอดส์ในประเทศหนึ่ง ว่า การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ (NAP) ของประเทศไทย มีการดำเนินงานโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีความเข้มงวดกว่าคือ ผู้ใช้ทุกคนต้องสมัครด้วยบัตรประชาชน และเลขอาชญากรรม สปสข. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุกครั้ง จึงมั่นใจได้</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>สธ.ขยายทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเวทีสัมมนา Merit Maker...Drown No More 2018 "สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ" และเป็นตัวแทนมอบโล่รางวัลระดับประเทศแก่ทีมที่ได้รับรางวัล ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2561 โดย 4 ปีที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั่วประเทศมีทีมผู้ก่อการดีกว่า 3,400 ทีม เด็กได้เรียนว่ายน้ำกว่า 5.7 แสนคน และในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา การ เสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กลดลงกว่าร้อยละ 50</p>
สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9	<p>ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-เคนยา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล รมว.สธ. พร้อมด้วย นางชิลลี เค คาโรอูคิ รมว.สธ.สาธารณรัฐเคนยา ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยกำหนดสาขาความร่วมมือและ จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน 5 ด้าน ประกอบด้วย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการคลังสุขภาพ การจัดลำดับ ความสำคัญชุดสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในหลักประกันสุขภาพ โดยผ่านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การพัฒนา บุคลากรทางสาธารณสุข การเสริมสร้างระบบสุขภาพบนพื้นฐานการสาธารณสุขมูลฐาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
thaigov.go.th	<p>แผนปฏิบัติการเขตสุขภาพพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ โดยเห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 4 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุขทางทะเล ด้านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านสาธารณสุขชายแดน และด้านสาธารณสุขเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต่างดาว) และแนวทางการขับเคลื่อนแผน ฯ ไปสู่การปฏิบัติ</p>
ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์	<p>อสม.รณรงค์เลือกตั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ผู้แทน กกต.ได้ขอความร่วมมือในการส่ง อสม.ทั่วประเทศประมาณ 1,050,000 คน ช่วยรณรงค์เคาะประตูบ้านให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งกกต.ตั้งเป้าให้มีการใช้สิทธิ 80% โดยข้อมูลที่กกต.นำมาให้ช่วยรณรงค์ เป็นแผนพับแสดงรายละเอียดของวันเลือกตั้งล่วงหน้า การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันเลือกตั้งจริง รวมถึงคำแนะนำลักษณะบัตรเลือกตั้งและวิธีลงคะแนน อย่างไรก็ตาม จะกำชับให้อสม.ระมัดระวังเรื่องการพูดถึงพรรคการเมืองหรือนักการเมืองระหว่างปฏิบัติหน้าที่</p>
ไทยรัฐ	<p>วิธีแก้ถูกพูดคำหยาบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พฤติกรรมกรพูดคำหยาบในวัยเด็กส่วนใหญ่มาจากคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัว การแก้ปัญหาควรเริ่มจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัว นอกจากนี้ พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กพูดหยาบคาย พ่อแม่ควรบอกกล่าวตักเตือนและตั้งกฎกติกา เพื่ออธิบายถึงความหมายและไม่ควรพูดจาแบบนี้</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ช่วงวัยอนุบาลและวัยประถมเป็นวัยที่แก้ปัญหาการพูดคำหยาบได้ง่ายที่สุด โดยเริ่มจากการพูดคุยกันในครอบครัวด้วยคำพูดสุภาพ ให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง และปฏิบัติตาม</p>
คมชัดลึก	<p>ผลการดำเนินงาน อภ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงผลการดำเนินงานปี 2561 มีผลประกอบการ 16,651 ล้านบาท ทำให้ช่วยรัฐประหยัดได้มากกว่า 7,500 ล้านบาท โครงการต่างๆ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่ประสบผลสำเร็จล่าสุด คือการได้รับการรับรองมาตรฐาน WHO PQ จากการผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีเฝ้าเฟวโรนซ์ ที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 การได้รับรางวัล FOYA Award จากสมาคม ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering) ในฐานะโรงงานผลิตยารังสิต 1 มีการออกแบบด้านคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล</p> <p>ในปี 2562 ตั้งเป้าหมายผลประกอบการ 16,720 ล้านบาท โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีน จ.สระบุรี จะได้วัคซีนที่ใช้ทำการทดสอบอาสาสมัครในเดือนพ.ค.นี้ และใช้เวลาในการติดตามผล 1 ปี โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปยื่นขอทะเบียนวัคซีนต่อไป ส่วนการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ คาดว่าปลายเดือนก.พ.จะเริ่มปลูกได้ และจะสามารถสกัดเป็นสารสกัดต้นแบบสำหรับวิจัยพัฒนาและศึกษาทดลองในผู้ป่วยที่ร่วมโครงการในกลางปีนี้</p>
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ข่าวสด ไทยรัฐออนไลน์	<p>งานมหกรรมแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สจจ.สมุทรปราการ จัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 วันที่ 7-11 ก.พ.นี้ ที่เมกะบางนา ภายใต้แนวคิด "24 ธารอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล"</p>
เดลินิวส์ thaigov.go.th	<p>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล 2561</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 โดยสาขาการแพทย์ 2 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาวสหรัฐ ผู้พัฒนยาต้นแบบของการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง และศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ผู้ค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ ส่วนสาขาการสาธารณสุข 2 คน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาวบังกลาเทศและสวีเดน ที่ทำงานร่วมกันในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดกิน</p>
มติชน ข่าวสด แนวหน้า ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	<p>นักเรียนอาหารเป็นพิษ จ.นครปฐม</p> <p>-เสนอข่าว นักเรียนโรงเรียนเจ็ยงหัว ซอยเทศบาล 7 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม เกือบ 100 คน เกิดอาการปวดท้องและท้องเสีย อาเจียน จากอาหารเป็นพิษ ต้องนำส่งรพ.บางเลน รพ.บางลี่ รพ.จันทร์เกษม และรพ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กำแพงแสน รวม 77 คน จากการสอบถามเบื้องต้น ทราบว่ากินอาหารกลางวันคือผัดมามากกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตก สสจ. นครปฐมได้เก็บตัวอย่างอาหารนำส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไป
ข่าวสด	พบเชื้ออีโคไลในตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม -เสนอข่าว สสจ.บุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ในสังกัดอปท. กว่า 200 แห่ง เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการควบคุมดูแลตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ หลังสุ่มตรวจพบสารละลายแขวนลอย และเชื้อแบคทีเรียอีโคไลปนเปื้อน ทั้งยังพบค่าความเป็นกรด-ด่างซึ่งเสี่ยงเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ รอง นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามตรวจพบสารแขวนลอย และเชื้ออีโคไลปนเปื้อนในตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหลายตู้ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งผลักดันให้ อปท.ทั้งจังหวัด ออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมกำกับตู้จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานอีกทางหนึ่งด้วย
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ	อหิวาต์หมู -เสนอข่าว น.สพ.สรวิศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า อหิวาต์แอฟริกาในหมูไม่ติดต่อกันและสัตว์อื่น ได้เตรียมยกระดับการป้องกัน โดยเสนอกรม.เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมตรวจเข้มช่วงตรุษจีนทุกสนามบิน
ผู้จัดการออนไลน์	ใช้หัวกระดาษที่ญี่ปุ่น -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ระบุว่า ขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังเผชิญวิกฤตใช้หัวช่วงฤดูหนาว โดยมีผู้ป่วยเฉลี่ยสูงถึง 57.09 ต่อสถานพยาบาลหนึ่งแห่งในสัปดาห์ที่แล้ว สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 1999 มีการประเมินว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ในญี่ปุ่นสูงถึง 2.23 ล้านราย และตัวเลขรวมตลอดฤดูหนาวปีนี้ น่าจะสูงถึง 7.64 ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ที่เคยระบาดหนักในปี 2009



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch